

Số: 1373 /SGDDĐT-CNTTTVTB

An Giang, ngày 31 tháng 7 năm 2019

V/v thông tin về trang thông tin  
điện tử của Sở và các công thông tin  
điện tử thành phần

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố;
- Hiệu trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc.

Căn cứ Quyết định số 3939/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang về việc Phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 3405/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh An Giang về việc Phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang;

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh phát huy việc thuê dịch vụ CNTT theo Quyết định 80/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ,

Từ năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang (Sở GDĐT) đã có chủ trương thuê dịch vụ Cổng thông tin điện tử nhằm tiết kiệm kinh phí vận hành, chi phí thiết bị và đảm bảo phục vụ tối đa nhu cầu của người truy cập. Kể từ ngày 01/7/2019, Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT chính thức chuyển sang dịch vụ thuê cổng thông tin điện tử.

Cổng thông tin điện tử cũ do Sở GDĐT xây dựng chỉ duy trì hoạt động phục vụ công tác kiểm tra phân chi thanh toán nhuận bút từ ngày 30/6/2019 trở về trước (dự kiến đến hết năm 2019 sẽ dừng hoạt động Cổng thông tin điện tử cũ). Vì vậy, các đơn vị đã có Cổng thông tin điện tử là cổng thành phần của Sở GDĐT cần chủ động xây dựng Cổng thông tin điện tử mới phục vụ cho đơn vị mình.

Các đơn vị khi xây dựng Cổng thông tin điện tử mới cần lưu ý các nội dung sau:

+ Các chuyên mục trên Cổng thông tin đơn vị cần thực hiện đúng theo chủ trương của Bộ GDĐT (Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2012).

+ Phải thực hiện đầy đủ thủ tục xin cấp phép hoạt động theo đúng quy định (Đính kèm hồ sơ xin cấp phép hoạt động). Nếu xây dựng Cổng thông tin điện tử là cổng thành phần của Sở GDĐT thì không cần thực hiện thủ tục xin cấp phép riêng. (Đính kèm công nghệ và cấu trúc cơ sở dữ liệu (CSDL) Cổng thông tin điện tử của Sở)

Các đơn vị cần chủ động xây dựng Cổng thông tin điện tử để cung cấp kịp thời thông tin đến giáo viên, phụ huynh, học sinh; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử nhằm giúp người dân thuận tiện trong việc thực hiện các thủ tục Hành chính công đối với ngành Giáo dục và Đào tạo.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai, thực hiện tốt theo tinh thần công văn này. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì chưa rõ cần liên hệ với Sở GDĐT (Phòng Công nghệ thông tin và Quản lý Thư viện – Thiết bị, điện thoại: 02963. 859.605, hộp thư phongtvtbcntt.sogddt@angiang.gov.vn hoặc phongcntttvtb@angiang.edu.vn) để được hướng dẫn thêm./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các Phòng: GDT&H & GDTX, KH-TC;
- Lưu: VT, CNTTTVTB.

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lý Thanh Tú**